

Số 18 - KH/ĐU

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc, toàn diện và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc triển khai thực hiện nghị quyết phải chủ động, sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị phải ý thức sâu sắc, đầy đủ và tự giác, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng học tập chính trị, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 24/7/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng”. Chủ động đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiên quyết đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò của báo cáo viên trong công tác đấu tranh, phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch; quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thông tin điện tử, Website... của cơ quan, đơn vị.

Coi trọng việc học tập, nghiên cứu lý luận gắn với hoạt động thực tiễn; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát bằng phiếu, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các chi, đảng bộ cơ sở về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các vấn đề mới nảy sinh mà dư luận, xã hội quan tâm để đưa ra các giải pháp kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách cần được triển khai kịp thời, hiệu quả; đảm bảo 100% đảng viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ, lãnh đạo. Tăng cường công tác thông tin thời sự trong các buổi sinh hoạt chi bộ, triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thông tin tình hình thời sự kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và thế giới để cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật các thông tin, chủ trương mới.

2- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ về công tác tư tưởng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị

Đổi mới hình thức tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở; đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại đơn vị mình. Thực hiện tốt chủ đề thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Các cơ quan tỉnh “*Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ*”.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp sinh hoạt; thực hiện nghiêm Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 20/7/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về “*Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở ở các cơ quan giai đoạn 2016 - 2020*”. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về chính trị, tư tưởng, gắn kết chặt chẽ giữa việc nghiên cứu, học tập nghị quyết với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị. Định kỳ, hằng tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ cần nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng

viên, kịp thời giải đáp bức xúc về những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, định hằng quý, mỗi cấp ủy lựa chọn từ 1- 2 vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tư tưởng, đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan trực tiếp lãnh đạo công tác tư tưởng và phải được tiến hành song song với các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận. Các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới hội nghị báo cáo viên, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và Trung ương để thông tin theo chuyên đề các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm, nhằm giúp các đồng chí báo cáo viên có thêm thông tin định hướng tư tưởng và dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên ở các chi, đảng bộ cơ sở. Hàng tháng trong sinh hoạt đảng, các cấp ủy dành thời gian để báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về tình hình thời sự, những vấn đề mới. Tập trung xây dựng, tuyên truyền để nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Tăng cường các giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân và phải trở thành công việc cụ thể hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Duy trì thường xuyên hoạt động nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Hàng tháng trong sinh hoạt đảng, các chi bộ cần quan tâm, đánh giá, nhận xét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện quy định về trách nhiệm “*nêu gương*” của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phong trào thi đua của Đảng bộ các cơ quan: “*Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên: Gương mẫu, dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng*”. Tổ chức tuyên truyền theo phương châm “*lấy cái đẹp dẹp cái xấu*”. Tiếp tục quan tâm việc lựa chọn, xây dựng các tập

thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác; kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký ít nhất từ 2 - 3 việc làm theo Bác, định kỳ đánh giá việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; lên án, phê phán các biểu hiện suy thoái, thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo Bác.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch này, các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa thành nhiệm vụ, biện pháp phù hợp, tổ chức triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Hàng năm, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung kịp thời các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2- Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn thanh niên Các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh tích cực tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

3- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp các ban, Văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể các cơ quan tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thực hiện Kế hoạch; tiến hành sơ kết trong quý I/2018, tổng kết trong quý I/2020; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Lâm Thị Hương Thành, UVBTV TU (b/c),
- Thường trực Đảng ủy CCQ,
- Các ban, VPĐU; các đoàn thể CCQ tỉnh (t/h),
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu BTG - VP/ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Phú